

บังคับซื้อประกันไฟฟ้างภัยพิบัติ

คปภ.ให้ชายกรรมธรรมใหม่ อยู่คอนโดมิเนียมก็ไม่รอด

โพสต์ทูเดย์ — คปภ.คลอดประกัน
อัคคีภัยบ้านแบบใหม่ บังคับซื้อภัย
พิบัติเข้าไปด้วย กำหนดทุนขั้นต่ำ 2
หมื่นบาท

นายประเวช งามอาจสิทธิกุล
เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า
ขณะนี้ทาง คปภ.ได้ยกเลิกกรรมธรรม
อัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบเดิม และได้
ออกกรรมธรรมอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
แบบใหม่เข้ามาแทนที่ ซึ่งได้เพิ่ม
ความคุ้มครองเรื่องภัยพิบัติเข้าไป
ด้วย โดยเฉพาะภัยน้ำท่วมที่เกิดจาก
ภัยพิบัติ

อย่างไรก็ตาม แบบประกัน
อัคคีภัยใหม่นี้จะให้ความคุ้มครอง
ภัยน้ำท่วม ในกรณีพื้นที่นั้นถูก
ประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติเท่านั้น
ซึ่งจะไม่ครอบคลุมไปถึงภัยที่เกิด

จากเหตุการณ์น้ำท่วมปกติ โดย
ลูกค้าต้องซื้อความคุ้มครองใน
ส่วนนี้เพิ่มเติมกับบริษัทประกันอีก
ทีหนึ่ง

“แบบประกันอัคคีภัยใหม่นี้ถือ
เป็นการช่วยกันเฉลี่ยภัยที่เกิดขึ้น ซึ่ง
หากใครที่เป็นลูกค้าสินเชื่อบางก็อยู่
และถูกบังคับให้ทำประกันอัคคีภัย
บ้าน ต่อไปก็ต้องมีความคุ้มครอง
เรื่องภัยพิบัติเข้าไปด้วย แม้จะอยู่บน
คอนโดมิเนียมก็ตาม” นายประเวช
กล่าว

อย่างไรก็ตาม คปภ.ได้เพิ่มทาง
เลือกให้กับผู้ซื้อประกันด้วยการปรับ
ลดความคุ้มครองจากภัยพิบัติให้เริ่ม

ต้นทุนประกันอยู่ที่ 2 หมื่นบาท ค่า
เบี้ย 100 บาท จากเดิมที่กำหนดตาย
ตัวไว้ 1 แสนบาท ค่าเบี้ย 500 บาท
ซึ่งหากผู้ซื้อประกันต้องการทุน
ประกันที่มากกว่านี้ก็สามารถเจรจา
กับบริษัทประกันได้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย กล่าวว่า กรรมธรรม
อัคคีภัยใหม่นี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ
ผู้ซื้อบ้านที่จะได้รับเงินชดเชย
เมื่อเกิดเหตุร้าย อีกทั้งยังไม่ถือเป็นการ
เพิ่มภาระให้แก่ผู้ซื้อบ้านมากนัก
เพราะจำกัดทุนประกันขั้นต่ำอยู่ที่
2 หมื่นบาท สูงสุด 1 แสนบาท
เท่านั้น

“หลายคนถามว่าผู้ที่อยู่คอนโด
ไม่มีความเสี่ยงจากน้ำท่วมทำไม
ต้องซื้อ แต่ต้องไม่ลืมว่ากรรมธรรม
ครอบคลุมภัยอื่นๆ ด้วย คอนโดก็
มีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว หรือผู้
ที่อยู่ชั้นล่างอาจมีผลกระทบจากน้ำ
ท่วมได้เช่นกัน ดังนั้นภาพรวมถือเป็น
เรื่องดีต่อทั้งผู้ซื้อบ้านและเจ้า
หน้อย่างธนาคาร อย่างไรก็ตาม
ธนาคารจะไม่มีส่วนลดดอกเบี้ยให้
กับผู้ซื้อประกันรูปแบบนี้เนื่องจาก
เป็นประกันภัยไม่ใช่การประกันชีวิต
หรือประกันสินเชื่อ” นายชาติชาย
กล่าว ○